

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ป.ง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	-
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมฯ	นย.
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ		
๓.๑ รายงานกรณีการสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ	กม.
๓.๒ รายงานกรณีการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ	กม.
๓.๓ รายงานผลการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรณีบัญชีม้า	รับทราบ	กม.
๓.๔ การดำเนินการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด)	รับทราบ	ปกร.
๓.๕ รายงานการบริหารทรัพย์สิน ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (การนำ ทรัพย์สินออกให้เช่ารายใหม่)	รับทราบ	บส.

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ การพิจารณากำหนดคุณสมบัติของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>๔.๒ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.</p>	<p>มติที่ประชุม</p> <p>เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>เห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้เสนอร่างคำสั่งฯ ต่อประธานกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาลงนามและรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองมติการประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>นย.</p> <p>นย.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ</p> <p>กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ ปปง.</p>	<p>กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>นย.</p>